

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๑) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และการจัดทำงบการเงินบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และการจัดทำงบการเงินบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับความรู้ความเข้าใจการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) และการจัดทำงบการเงินบัญชี ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้</p> <p>๑. นางสาวประกาย ทองกิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ๒. นางบุญณภัส พุทธจักร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ๓. นางดวงพร เทียมจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p>	๑๔,๗๐๐	๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒) โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๔	<p>เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ราย ดังนี้</p> <p>๑. นางอรพันธ์ ศรีระชา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๒. นางดวงพร เทียมจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p>	๓,๙๐๐	๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการเปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ Excal อัตโนมัติ ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖	<p>เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์และการเปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงระบบบัญชีภารกิจของหน่วยงาน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ ราย ดังนี้</p> <p>๑. นายณัฐพงศ์ อสีพงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒. นางบุญณภัส พุทธจักร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ</p>	๑๐,๖๐๐	๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๔) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคา และการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรายงานงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของ อปท. ในระบบ e-LAAS ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคา และการปิดบัญชีฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงระบบ e-LAAS ของอปท. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย ดังนี้ นางสาวประกาย ทองกิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	๕,๓๐๐	๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมความรู้การเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ฝึกปฏิบัติและเทคนิคการใช้เว็บไซต์ เพื่อรองรับงบประมาณตรงแบบฟอร์มไฟล์ Exsel Templates /ระบบ BBL และการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบ SOLA	เข้ารับการฝึกการเสริมความรู้ การเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ฝึกปฏิบัติและเทคนิคการใช้เว็บไซต์ เพื่อรองรับงบประมาณตรงแบบฟอร์มไฟล์ Exsel Templates /ระบบ BBL และการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบ SOLA ได้รับความรู้ความเข้าใจการเป็นหน่วยรับตรง และการจัดทำคำรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้วยระบบ SOLA ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๖ ราย ดังนี้ ๑. นางสาวอุษณีย์ ศรีลาชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๒. นางสาววัฒนา แหวนวนงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ๓. นางสาวศศิธร ธรรมชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๔. นางภาณุมาศ ทองมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ๕. นายชินวัตร แหวนวนงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖. นางสาวกัญชริญา แหวนวนงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๒๙,๔๐๐	๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖) โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา	๔,๕๐๐	๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน การติดตามประเมินผลแผน การบริการงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	ดี เล็ก) ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน การติดตามประเมินผลแผน การบริการงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย ดังนี้ นางภาณุมาศ ทองมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		
๗) โครงการหลักสูตรการปรับเป็นพินัยในหน้าที่ของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๗	ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการหลักสูตรหลักสูตรการปรับเป็นพินัยในหน้าที่ของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับความรู้ความเข้าใจการปรับเป็นพินัยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมบ้านสวนอุบลกอล์ฟ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย ดังนี้ นางสาวเกษร วงศ์เศษ นิตกรชำนาญการ	๔,๙๐๐	๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗